

**ชื่อเรื่อง** ประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

**ผู้วิจัย** ปวีรพร ดอกตาลยงค์

**ปีการศึกษา** 2567

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการบริหารงาน 2) ศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารงานกับประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกร่าง จำนวน 367 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ต มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .937 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่จำแนกเป็น 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสหสัมพันธ์

### ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีค่ามากที่สุด คือ การวางแผน
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีค่ามากที่สุด คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
3. ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ปัจจัยในการบริหารงาน ด้านการวางแผน การประเมินผล การนำองค์กร และการจัดองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

---

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/791>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 13 กันยายน 2567

พิมพ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.40 น.